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Útskrift úr fundargerð 1697. fundar bæjarstjórnar Seyðisfjarðarkaupstaðar 15. apríl. 2015.

Eftirfarandi fært til bókar:
Miðvikudaginn 15. apríl 2015 kom bæjarstjóm Seyðisijarðar saman til fundar í 
íþróttamiðstöðinni (fundarsal 3. hæð) 16:00

Mætt voru : Ambjörg Sveinsdóttir, Elfa Hlín Pétursdóttir, Margrét Guðjónsdóttir, Svava 

Lárusdóttir, Vilhjálmur Jónsson, Unnar Sveinlaugsson og Þórunn Hrund Oladóttir. 

Fundarritari var Eva Björk Jónudóttir.

Dagskrá:

2.Fj arðarheiðargöng

Til máls tóku bæjarstjóri, Elfa Hlin og Ambjörg.

Fundarhlé.

„Bæjmrstjérn Seyöisfjarðar skorar á stjórnvöU aö leggja aukið fé  til að Ijúka megi 

rannsóknum og undirbúningi Seyðisfjaröarganga undir Fjarðarheiði, strax á þessu 

ári

Bæjarstjórn Seyðisfjaröar ítrekar aö næsta forgangsmál á Austurlandi á eftir 

Norðfjarðargöngum verði göng til Seyöisfjarðar, undir Fjarðarheiði eins og ítrekað 

hefur verið ísamþykktum sveitarfélaga á Austurlandi undanfarin ár. Jafnframt verði 

lögð áhersla á að framkvœmdir viö þau hejjist á fyrsta tímabili samgönguáœtlunar eða 

ekki síðar en 2 ($ 17„

Bœjarstjórn Seyðisfjarðar ítrekar vilja til viðræðna um að veggjöld verði liöur i  

jjármögnun Fjaröarheiðarganga, enda verðiþaö til að flýta fyrir ákvörðun um 

framkvæmd þeirra. “



Virðingarfyllst

Inga Þoryaldsdóttir

Samrit: Innanríkisráðuneyti,fjármála og efnahagsráðuneyti,vegagerðin og umhverfis og 
samgöngunefnd alþingis
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